

Số: /KH-UBND

Sa Loong, ngày tháng năm 2023

KẾ HOẠCH

V/v giao chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế năm 2023 trên địa bàn xã Sa Loong

Thực hiện Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 của UBND huyện Ngọc Hồi V/v giao chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 63-NQ/ĐU, ngày 26/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa VI về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2023;

Để thực hiện đảm bảo chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2023 trên địa bàn xã. UBND xã xây dựng Kế hoạch giao chỉ tiêu thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn xã, với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ của các ngành đoàn thể xã trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Đưa mục tiêu bao phủ BHXH, BHYT vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã nhằm thực hiện đảm bảo các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

Đổi mới phương pháp, nội dung công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách BHXH, BHYT. Phân đầu hằng năm, 100% thôn, hộ kinh doanh cá thể, các trường học... trên địa bàn đều được tiếp cận các thông tin về chính sách BHXH, BHYT với các hình thức phù hợp.

Đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền theo hướng trọng tâm, trọng điểm, đa dạng, dễ hiểu, dễ tiếp cận; phù hợp với tính chất, đặc điểm từng thôn, từng đối tượng. Sử dụng đồng thời các phương tiện truyền thông hiện đại dựa trên nền tảng công nghệ số và hình thức tuyên truyền, vận động trực tiếp, góp phần nâng cao nhận thức, tạo niềm tin và tăng tỷ lệ phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Đảm bảo mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân hiểu được tính nhân văn, ưu việt của chính sách BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước; quyền và nghĩa vụ khi tham gia BHXH, BHYT đối với mỗi tổ chức, gia đình, cá nhân, hộ kinh doanh và toàn xã hội.

II. CHỈ TIÊU THỰC HIỆN

Để thực hiện đảm bảo theo Quyết định của UBND huyện Ngọc Hồi V/v giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT năm 2023 và Nghị quyết số 63-NQ/ĐU, ngày 26/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa VI về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2023 trên địa bàn xã, cụ thể sau:

-Chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện: 65 người, cụ thể giao tại phụ lục sau:

Số người tham gia BHXH tự nguyện tính tới 31/01/2023	Giao số người phát triển năm 2023	Trong đó											
		Tháng 02	Tháng 03	Tháng 04	Tháng 05	Tháng 06	Tháng 07	Tháng 08	Tháng 09	Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
35	65	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

-Chỉ tiêu phát triển người tham gia BHYT: 580 người, cụ thể giao tạo phụ lục sau:

Dân số	Số người tham gia tại nơi khác	Số người tham gia BHYT tính tới 31/01/2023	Giao số người phát triển năm 2023	Số người phải vận động tham gia theo tháng											
				Tháng 02	Tháng 03	Tháng 04	Tháng 05	Tháng 06	Tháng 07	Tháng 08	Tháng 09	Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
6,696	834	4,578	586	53	53	53	53	53	53	54	54	54	53	53	

Để đảm bảo thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT. UBND xã triển khai kế hoạch giao chỉ tiêu đến các đại lý thu; BQL các thôn, các tổ chức chính trị xã hội xã và các trường học phối hợp tuyên truyền, vận động phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2023. **(theo PL đính kèm)**

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trong việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch về thực hiện chính sách BHXH, BHYT là nhiệm vụ chung, nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là mục tiêu chính trị của Đảng, Nhà nước nhằm phục vụ an sinh xã hội.

Trên cơ sở chỉ tiêu của UBND huyện giao, Nghị quyết số 63-NQ/ĐU, ngày 26/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa VI về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2023, UBND xã đề nghị UBNDTTQ & các tổ chức chính trị xã hội, các trường học và BQL các

thôn, công chức khối UBND xã phối hợp triển khai thực hiện đảm bảo chính sách BHXH, BHYT năm 2023, với một số nội dung sau:

1. BQL Các Thôn: Chủ động tham mưu, báo cáo chỉ bộ trong công tác lãnh, chỉ đạo về thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, BHYT trên địa bàn; chủ động phối hợp với các chi hội, đoàn thể, người có uy tín, già làng và các chức sắc giúp việc tôn giáo của thôn, trên cơ sở kế hoạch triển khai thực hiện công tác truyền thông, tuyên truyền và vận động về chính sách BHXH, BHYT phù hợp với tình hình thực tế, chức năng, nhiệm vụ của từng thôn, vận động mỗi tháng *từ 2 đến 6 hộ tham gia BHYT và vận động từ 01 đến 02 người tham gia BHXH tự nguyện;*

2. Đối với các đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, áp dụng các hình thức tư vấn phù hợp, dễ hiểu và mang tính thiết thực để vận động người dân tham gia tự nguyện đảm bảo, hiệu quả. *Phát triển mỗi tháng ít nhất từ 01 đến 02 người tham gia BHXH tự nguyện và phát triển từ 10 đến 20 người tham gia BHYT*

3. Các trường học trên địa bàn.

- Phối hợp với các ngành, đoàn thể xã; BQL các thôn; Ban đại diện cha mẹ học sinh phát huy vai trò trong công tác đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đến các cha mẹ học sinh nâng cao nhận thức, thay đổi ý thức, thấy đó là quyền lợi, là nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật mà tự nguyện tích cực tham gia BHYT, nhằm nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT học sinh của trường để đạt chỉ tiêu 100% học sinh tham gia BHYT học sinh theo chỉ tiêu giao.

-Triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện BHYT học sinh cho từng năm học và tổ chức thực hiện đạt chỉ tiêu bao phủ BHYT học sinh phải đạt 100% theo kế hoạch cấp trên giao.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, thành viên BCD, CBCC và NLD xã phối hợp thực hiện tinh thần, tiên phong trong việc vận động thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai đến các chi hội, chi đoàn thôn; các tổ tiết kiệm & vay vốn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hộ gia đình, người thân, đoàn viên, hội viên của tổ chức mình và mọi người dân tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; Mỗi chi hội, đoàn thể, tổ tiết kiệm & vay vốn, mỗi tháng vận động người tham gia *BHYT từ 04 người trở lên và BHXH tự nguyện từ 01 đến 02 người trở lên.*

Tiếp tục chủ động, huy động các nguồn lực xã hội hóa; vận động, tuyên truyền làm lan toả tính chia sẻ cộng đồng, tương thân, tương ái đến các tổ chức doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, các nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ, giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng tham gia BHYT,

trước mắt tập trung hỗ trợ người dân chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

5. VHTT xã: Tham mưu UBND xã, xây dựng kế hoạch tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT phối hợp với các bộ phận liên quan, các ban ngành đoàn thể, các nhà trường tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT với nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm người, đặc biệt tại các thôn chủ yếu là người đồng bào DTTS. Tuyên truyền bằng tờ rơi, tờ gấp, In ấn băng rôn... về triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT để cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa về chính sách BHXH, BHYT.

6. Thông tin báo cáo: Các đơn vị, đoàn thể, các bộ phận chuyên môn liên quan; BCD chính sách BHXH, BHYT xã; BQL các thôn căn cứ nhiệm vụ được giao tại kế hoạch này chủ động triển khai thực hiện. Định kỳ báo cáo (*trước ngày 15*), hàng năm (*trước ngày 10/12*) và đột xuất (*khi có yêu cầu*) về tình hình kết quả triển khai thực hiện gửi về UBND xã để tổng hợp báo cáo huyện theo quy định. Giao Công chức phụ trách LĐTBXH phối hợp với các bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã, các ban ngành đoàn thể có liên quan theo dõi, tổng hợp, tham mưu UBND xã báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình, kết quả triển khai thực hiện về phòng LĐ-TB&XH huyện đảm bảo theo quy định.

Trên đây là kế hoạch của UBND xã về việc giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT tự nguyện trên địa bàn xã năm 2023. Đề nghị các tổ chức đoàn thể, đơn vị, bộ phận liên quan, các thành viên phối hợp thực hiện; các đại lý thu, các thôn triển khai thực hiện đảm bảo đạt hiệu quả chỉ tiêu kế hoạch./.

Nơi nhận:

- Tại mục III (t/h);
- Thường trực Đảng ủy xã (b/c);
- Thường trực HĐND xã (b/c);
- TT UBMTTQ, các đoàn thể xã;
- BQL các thôn;
- Các Chi bộ thôn (biết);
- Lưu: VT-TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

A Tân

